
ผ่านการรับรองจากที่ประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓  
เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ แล้ว 

 

 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย ์
สามัญ คร้ังที่ ๔/๒๕๕๓ 

วันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๕๓๐ ช้ัน ๕  
ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

========================= 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลณสรรค์  สายขุน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  ประธาน 
 ๒. รองศาสตราจารย์อธิป  ลิขิตลิลิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  รองประธานคนที่ ๑ 

 ๓. รองศาสตราจารย์ดวงพร  นะคาพันธุ์ชัย คณะเทคนิคการแพทย์   รองประธานคนที่ ๒ 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประณมพร  จ๋วงพานิช วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  เลขาธิการ 
 ๕. อาจารย์จงดี  โตอิ้ม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรี  เจียรนัยศิลาวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญคณิต  ก.สุริยะมณี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญยศ  ปลื้มปิติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๙. อาจารย์ทัศนียา  รัตนฤาทัย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทียนไชย  ตันไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๑. อาจารย์ธัชพงศ์  งามอุโฆษ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๒. อาจารย์ธิติคม  พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

 ๑๓. อาจารย์นลิน  อารียา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา  สุริยันต์ คณะศิลปศาสตร์ 
 ๑๕. อาจารย์ภุชงค์  ลิขิตธนสมบัติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๖. รองศาสตราจารย์มยุนา  ศรีสุภนันต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 ๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  ขจรปรีดานนท์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
 ๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรนุช  หวังศุภชาติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

 ๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร  เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๒๐. รองศาสตราจารย์วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๒๑. อาจารย์ศุภกฤต  โสภิกุล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 ๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย  นาทะพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๒๓. อาจารย์สมมิตร  วงศ์บุญเนตร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหญิง  โควศวนนท์ คณะพยาบาลศาสตร ์
 ๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายพิณ  ประเสริฐสุขดี คณะกายภาพบ าบัด 
 ๒๖. อาจารย์สุขสิริ  ด่านธนวานิช วิทยาลัยราชสุดา 
 ๒๗. อาจารย์สุรัติ  ประพัฒน์รังษี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
 ๒๘. อาจารย์เสรี  วรพงษ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 ๒๙. อาจารย์โสฬส  ศิริไสย์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 ๓๐. รองศาสตราจารย์อรพินทร์  พิทักษ์มหาเกตุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  

 ๓๑. อาจารยเ์อกราช เกตวัลห์ สถาบันโภชนาการ 
 
 



 

 

๒ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก าธร  ตันติวิทยาทันต์ ส านักงานอธิการบดี 

 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก าลัง  ชุมพลบัญชร คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติกร  จามรดุสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 ๔. รองศาสตราจารย์จ าลอง  อรุณเลิศอารีย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  เนตร  หงษ์ไกรเลิศ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์  ตระกูลเพียรกิจ คณะเภสัชศาสตร์ 
 ๗. อาจารย์พรพิมล  ลิ่มเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย 

 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์  นินทจันทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๙. อาจารย์ภัทรพงศ์  เจริญกิจจารุกร วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา  ชิดช่วงชัย คณะทันตแพทยศาสตร ์
 ๑๑. รองศาสตราจารย์วิไล  หนุนภักดี คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรายุทธ์  นาทะพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ 
 ๑๓. รองศาสตราจารย์สุเทพ  ศิลปานันทกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวรรณ  เศรษฐบรรจง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๑๕. อาจารย์หอม  พรมอ่อน วิทยาลัยศาสนศึกษา 

 ๑๖. อาจารย์อนุสิทธ์ิ  ตังคณานุกูลชัย วิทยาลัยการจัดการ 
 ๑๗. อาจารย์อิทธิพล  ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นางสาวสุจิรา  สอนสม หัวหน้างานสภาคณาจารย์ 
 ๒. นางพัชญา  วงษ์วันทนีย์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 ๓. นายอภิชาต หลงสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลณสรรค์  สายขุน  ประธานสภาคณาจารย์ ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชุม  ได้ด าเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 

๑.๑ จ านวนสมาชิกสภาคณาจาร ย์ที่เข้าประชุม สภาคณาจารย์ สามัญ คร้ังที่ ๔/๒๕๕๓ วันที่ ๗ 

เมษายน ๒๕๕๓ 

 ในการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๓ มีสมาชิกมาประชุม 

จ านวน ๓๑ คน ไม่มาประชุม ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๕๘ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๒ สาระส าคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที ่๔๓๗ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓ 

 ประธานแจ้งว่า สรุปสาระส าคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังท่ี ๔๓๗ วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 



 

 

๓ 

 

๑.๓ เรื่องแจ้งจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 

 ประธานแจ้งว่า ท่ีประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท .) ก าหนด

ประชุมสมัยสามัญ คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๓ ระหว่างวันท่ี  ๓ – ๔ เมษายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม  ๑ ชั้น ๔ อาคาร บรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคามนั้น  ประธานไม่สามารถเข้าร่ว มประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจในวันเวลา

ดังกล่าว 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๔ การเยี่ยมชื่นชมส่วนงานต่างๆ (MU Visit) 
  ประธานแจ้งว่า ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ สภามหาวิทยาลัยได้จัดการเยี่ยมชื่นชมส่วนงานต่างๆ ดังนี้ 
  ๑.๓.๑ สภามหาวิทยาลัยจัดการเยี่ยมชื่นชมคณะเทคนิคการแพทย์ เม่ือวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา 

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา มีสมาชิกไป
ร่วมเยี่ยมชื่นชม ดังนี้ ประธานฯ รองศาสตราจารย์มยุนา ศรีสุภนันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรี เจียรนัยศิลาวงศ์ และอาจารยศ์ุภกฤต 

โสภิกุล  โดยรองศาสตราจารย์มยุนา ศรีสุภนันต์รายงานความประทับใจคณะเทคนิคการแพทย์ด้านนวัตกรรมการตรวจ 
  ๑.๓.๒ สภามหาวิทยาลัยจัดการเยี่ยมชื่นชมคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เม่ือวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา 

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลมิพระเกียรติฯ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มีสมาชิกไปร่วมเยี่ยม
ชื่นชม ดังนี้ รองศาสตราจารย์มยุนา ศรีสุภนันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรนุช หวังศุภชาติ 

และอาจารย์ศุภกฤต โสภิกุล  โดยรองศาสตราจารย์มยุนา ศรีสุภนันต์รายงานถึงการพัฒนาเป็นอย่างมากของคณะวชศาสตร์เขตร้อน

ในการเป็น excellent center, lab level 3 อีกท้ังมีการติดต่อความร่วมมือกับสถาบันชั้นน าในต่างประเทศ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ เสนอความเห็นว่า ในการเยี่ยมชื่นชมส่วนงานต่างๆ นั้น ควร

เปิดโอกาสให้บุคลากรในส่วนงานท่ีไม่ใช่ผู้บริหารได้มีโอกาสพบนายกสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารบ้าง 
  ประธานชี้แจงว่า ส่วนใหญ่ท่ีส่วนงานจัดเตรียมมาต้อนรับนั้น เป็นผู้บริหารของส่วนงาน เช่น หัวหน้าภาคฯ 

รองคณบดี คณบดี ซึ่งนโยบายของสภามหาวิทยาลัยต้องการพบบุคลากรทุกระดับ แต่มีข้อจ ากัดในเรื่องสถานท่ี และระยะเวลา 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๕ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ 
  ประธานแจ้งว่า ได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๓ ในวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมวิชัยประสิทธ์ิ 

๑ และ ๒ ชั้น ๓ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ รองศาสตราจารย์ดวงพร นะคาพันธุ์ชัยได้แจ้งต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการฯ ว่า มีสมาชิกสภาคณาจารย์แจ้งความประสงค์จะไปท าหน้าที่เป็นอาจารย์สักขีพยานจ านวน ๑๘ คน ท้ังช่วงเช้าและ

ช่วงบ่าย 
  ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผู้ท่ีมีความประสงคไ์ปท าหน้าที่เป็นอาจารย์สักขีพยานนั้น ขอให้เป็นผู้ท่ีไปท า

หน้าท่ีได้ท้ังช่วงเช้าและช่วงบ่าย  
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

  ๑.๖ ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ประธานแจ้งเรื่องจากการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้ 

  ๑.๖.๑ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลท่ี ๔๕๐/๒๕๕๓ สั่ง ณ วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัย

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้แทนสภาคณาจารย์ร่วมเป็นกรรมการด้วย ๑ คน 

คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที ่
   ๑) ก ากับดูแลการด าเนินงานของส านักพิมพ์ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 



 

 

๔ 

   ๒) ประสานงานกับคณะกรรมการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ในการจัดพิมพ์ผลงาน

วิชาการในรูปแบบต่าง  ๆ
   ๓) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้การด าเนินงานของส านั กพิมพ์

เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

  ๑.๖.๒ มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี 

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๑๕ ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

เนื่องจากไม่สามารถน าเรื่องนี้เข้าหารือท่ีประชุมสภาคณาจารย์ได้ จึงได้มอบหมายใหผู้้ช่วยศาสตราจารย์ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช 

เป็นผูแ้ทนเข้าประชุมฯ ในคร้ังแรกก่อน สรุปสาระส าคัญ ตามเอกสารประกอบการประชุม 
  ๑.๖.๓ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเสนอชื่อผู้แทนสภาคณาจารย์ร่วมเป็นกรรมการฯ ๑ คน  
  ท่ีประชุมมีมติ เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ใน

คณะกรรมการด าเนินงานส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 ๑.๗ เรื่องที่ประธานได้ด าเนินการไปแล้ว 
   ประธานแจ้งว่า ได้ท าหนังสือถึงประธานท่ีประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไ ทย 

เพื่อเสนอชื่ออนุกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. จ านวน ๔ คน ๔ สาขาวิชา ดังนี้ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติกร จามรดุสิต   สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรี เจียรนัยศิลาวงศ์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

  รองศาสตราจารย์อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ สาขาสังคมศาสตร์   
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญคณิต ก.สุริยะมณี สาขามนุษยศาสตร ์

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๘ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

    ประธานแจ้งว่า ได้เสนองบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เพิ่มเติมในหมวดเงิน

อุดหนุน รายการการจัดสัมมนาวิชาการประจ าปีของสภาคณาจารย์ จากเดิม ๖๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 ๑.๙ การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

    ประธานแจ้งว่า มหาวิทยาลัยก าลังด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ าชุด

ใหม่ แทนชุดปัจจุบัน ซึ่งจะสิ้นสุดวาระการด ารงต าแหน่งในวันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันท่ี ๒๒ มีนาคม – 
๒ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. และเลือกตั้งฯ ในวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๗.๐๐-๑๔.๐๐ น. จึงขอเชิญ

ชวนสมาชิกทุกท่านไปใช้สิทธ์ิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งฯ ตามวัน เวลา ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ คร้ังที่ ๓/๒๕๕๓ ประชุมเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๓ 
 ท่ีประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ ประชุมเม่ือวันท่ี ๓ มีนาคม 

๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม ๕๓๐ ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล แล้วมีการแก้ไข ดังนี้ 
 หน้า ๔ บรรทัดท่ี ๑๗ ค าว่า ข้อคิดเห็น แก้เป็น ข้อมูล 
 หน้า ๕ เพิ่มข้อความในบรรทัดท่ี ๒๑ ความว่า นายกสภามหาวิทยาลัยสามารถเสนอขอแก้ไขได้ 
 หน้า ๙ บรรทัดท่ี ๒๘ ค าว่า มาชี้แจง แก้เป็น มารับฟังข้อมูล  
 เม่ือแก้ไขแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชุม 

 

 



 

 

๕ 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 ๓.๑ รองเลขาธิการสภาคณาจารย์ 

   ประธานได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเสนอชื่อรองเลขาธิการสภาคณาจารย์ เพื่อช่วย เหลือเลขาธิการฯ 

ในกิจการของสภาคณาจารย์ และปฏิบัติหน้าที่ในกรณีท่ีเลขาธิการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

   ท่ีประชุมมีมติเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา สุริยันต์ เป็นรองเลขาธิการสภาคณาจารย์ 

 

 ๓.๒ เสนอช่ือผู้แทนสภาคณาจารย์เป็นกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลยัมหิดล 

   ประธานแจ้งว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารงานในหอสมุดและคลังความรู้

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๖ ก าหนดให้มีผู้แทนจากสภาคณาจารย์จ านวนหนึ่งคนเป็นกรรมการนโยบายหอสมุดและ

คลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเสนอผู้แทน จ านวน ๑ คน 

   ท่ีประชุมมีมติเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทียนไชย ตันไทย เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ใน

คณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องสืบเนื่อง 

๔.๑ อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ประธานแจ้งว่า ปอมท . ขอให้สภาคณาจารย์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่น

แห่งชาติ ปอมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จ านวนไม่เกิน ๑ คนในแต่ละสาขาวิชา (๔ สาขาวิชา คือ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  สาขาสังคมศาสตร์ และสาขามนุษยศาสตร์) โดยเสนอชื่อฯ ภายในวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ในการ

ประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๕๓ ท่ีประชุมมีมติมอบหมายให้กรรมการฝ่ายพัฒนา

อาจารย์ ด าเนินการเพื่อเสนอชื่อ ดังกล่าว ให้ท่ีประชุมสภาคณาจารย์พิจารณารับรองภายในการประชุมสภาคณาจารย์ ครั้งที่  

๔/๒๕๕๓ วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๓  

 รองศาสตราจารย์มยุนา ศรีสุภนันต์ ชี้แจงว่า ได้มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาอาจารย์ เม่ือ

วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาอาจารย์ได้พิจารณาแล้ว มีมติเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็น

อาจารย์ดีเด่นฯ จ านวน ๔ ท่าน ดังนี้ 

 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เสนอผู้ท่ีเคยได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างเม่ือปี พ.ศ.๒๕๔๙ 

 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เป็น อาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามสาขาท่ีก าหนด  แต่ไม่ได้เป็นอาจารย์

ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ 

 ส าหรับสาขาสังคมศาสตร์ และสาขามนุษยศาสตร์ นั้น เนื่องจาก ๒ สาขานี้ ไม่มี อาจารย์ตัวอย่าง จึง

เสนอผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพล สินธุนาวา สาขาสังคมศาสตร์ และอาจารย์ศรีประภา เพชรมีศรี สาขามนุษยศาสตร์ เนื่องจาก

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า อาจารย์ท้ัง ๒ ท่านนี้เป็นผู้ท่ีเหมาะสม มีประวัติและมีผลงานเป็นท่ียอมรับ 

 ท่ีประชุมได้มีการอภิปรายอย่าง กว้างขวาง แล้วเห็นชอบให้ สภาคณาจารย์ เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ

คัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นฯ จากผู้ท่ีเคยได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ยกเว้นในสาขาท่ีไม่มีอาจารย์

ตัวอย่าง และผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตาม ระเบียบท่ีประชุมประ ธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศ

ไทย ว่าด้วย “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของท่ีประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ” พุทธศักราช ๒๕๕๒ 

รวมท้ังเป็นผู้ท่ีเหมาะสม มีประวัติและผลงานเป็นท่ียอมรับ 

 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสนอผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นอาจ ารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท . จากผู้

ท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจ า ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้แก่ 



 

 

๖ 

 ๑) รองศาสตราจารย์ทวี  เลาหพันธ์  สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์    

ปี ๒๕๕๒ 

 ๒) รองศาสตราจารย์พิมพ์ใจ  ใจเย็น  สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  อาจารย์ตัวอย่างของสภา

คณาจารย์ ปี ๒๕๕๒ 

 ส่วนอีก ๒ สาขา คือสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ไม่มีอาจารย์ตัวอย่างท้ัง ๒ สาขา ที่ประชุมจึง

เห็นชอบตามท่ีกรรมการฝ่ายพัฒนาอาจารย์เสนอ ได้แก่ 

 ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพล  สินธุนาวา  สาขาสังคมศาสตร์ 

 ๒) อาจารย์ศรีประภา  เพชรมีศรี  สาขามนุษยศาสตร์ 

 ที่ประชุมเห็นชอบ และมีมตริับรอง 
 

๔.๒ การเสนอช่ืออาจารย์ฯ เพ่ือพิจารณาเข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” 

 ประธานแจ้งว่า มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้ขอให้มหาวิทยาลัยเสนอชื่ออาจารย์

ระดับอุดมศึกษา ผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษา เพื่อรับรางวัล “หม่อม
งามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดี มีคุณธรรม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จ านวน ๑ คน 

 ท่ีประชุมได้มอบหมายให้กรรมการฝ่ายพัฒนาอาจารย์เป็นผู้ด าเนินการพิจารณา และเสนอชื่อใ ห้ท่ี

ประชุมสภาคณาจารยพ์ิจารณารับรองฯ 

 รองศาสตราจารย์มยุนา ศรีสุภนันต์ ชี้แจงว่า คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาอาจารย์ได้มีการประชุมเม่ือ

วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ แล้ว เห็นชอบให้เสนอศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล เป็นผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อ

พิจารณาเข้ารับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ซึ่งเป็นผู้ท่ีเคยได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ปี พ .ศ. 

๒๕๕๐ และอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ  ปอมท. ปี ๒๕๕๒ 

 ที่ประชุมเห็นชอบและมีมตริับรอง 
 

 ๔.๓ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “สภาคณาจารย์กับการท างานร่วมกับส่วนงานต่างๆ ใน

มหิดล ด้วยการเรียนรู้ เติบโต และเปล่ียนแปลงไปพร้อมๆ กัน ” (SENATE and Multi-sectorial Collaboration in Mahidol: Learn, 

grow and change) 

  ประธานแจ้งว่า ตามท่ีสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “สภาคณาจารย์กับการท างานร่วมกับส่วนง านต่างๆ ในมหิดล ด้วยการเรียนรู้ เติบโต และเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ กัน ” 
(SENATE and Multi-sectorial Collaboration in Mahidol: Learn, grow and change) ระหว่างวันท่ี ๑๑-๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ฟาร์มโชคชัย 

บูติก แคมป์ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  นั้น แต่เนื่องจากมีเหตุ การณ์ไม่สงบเกิดข้ึนในบ้านเมือง ประธานจึงขอเลื่อน
การจัดสัมมนาดังกล่าวเป็นวันท่ี ๒๐-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

 ๔.๔ โครงการบ้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล 

  อาจารย์ธัชพงศ์ งามอุโฆษ ชี้แจงว่า กรรมการฝ่ายสวัสดิการ ได้ออกแบบส ารวจความต้องการท่ีพัก

อาศยัของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแบบส ารวจฯ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

  ท่ีประชุมได้มีการพิจารณาแบบส ารวจดังกล่าว แล้วมีข้อเสนอแนะให้ปรั บแก้แบบส ารวจฯ ให้มีความ

ถูกต้อง เหมาะสม ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ และอาจารย์จงดี โตอิ้ม ช่วยด าเนินการใน

การพิจารณาปรับแก้ แล้วส่งให้อาจารย์ธัชพงศ์ งามอุโฆษ รับไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 



 

 

๗ 

  ท่ีประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางถึ งเรื่องช่องทางการส ารวจข้อมูล โดยมีการน าเสนอ ๒ 

ช่องทาง คือ ส่ง- รับข้อมูลทางออนไลน์หรืออิเล็กทรอนิคส์ (Soft Copy) และส่ง-รับแบบสอบถามทางจดหมาย (Hard Copy) แต่
ท้ังนี้ยังไม่มีมติท่ีประชุมเก่ียวกับช่องทางการส ารวจ 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

๔.๕  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

  ประธานขอเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมสภาคณาจารย์คร้ังต่อไป 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

๔.๖ ผลกระทบของการบังคับใช้ TQF (Thailand Qualification Framework) กับคณาจารย์มหิดล 

 ประธานแจ้งว่า ตามมติท่ีประชุมสภาคณาจารย์  สามัญ คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๓ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๕๓ 

มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ด าเนินการศึกษาข้อมูล เรื่อง TQF ในด้านข้อดี ข้อเสีย รวมท้ังแนวทางการแก้ไข 

น าเสนอท่ีประชุมสภาคณาจารย์เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 รองศาสตราจารย์อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ ชี้แจงว่า ได้ด าเนินการจัดส่งข้อมูลเก่ียวกับ TQF ส่วนหนึ่ง

ให้สมาชิกสภาคณาจารย์ทางอีเมล์แล้ว ทั้งนี้หาก สมาชิกสภาคณาจารย์ ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลด

เอกสารต่างๆ จากทางบัณฑิตวิทยาลัยได้โดยตรง 

 อาจารย์จงดี โตอ้ิม ชี้แจงว่า ขณะนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้ส่งก า หนดระยะเวลาการด าเนินการต่างๆ 

เก่ียวกับการพัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ TQF ให้ส่วนงานต่างๆ แล้ว ทั้งนี้จะด าเนินการในการจัดส่งข้อมูล
ดังกล่าวให้ฝ่ายเลขานุการ เพื่อแจ้งให้สมาชิกสภาคณาจารย์ทราบต่อไป  

 รองศาสตราจารย์วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ เสนอให้รวบรวมข้อมู ลและจัดส่งข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับการ

พัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ TQF ขั้นตอนในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ TQF รวมท้ังตัวอย่าง
หลักสูตร ที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดท าเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้สมาชิกสภาคณาจารย์รับทราบ และน ามาประยุกต์ใช้ในแต่ละส่วนงาน

ต่อไป  

 สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 

 ๑) บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการจัดประชุมชี้แจงเก่ียวกับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ TQF 
แล้วหลายคร้ัง แต่ผู้เข้าประชุมส่วนใหญ่เป็นประธานหลักสูตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ท้ังนี้ยังขาดการประสานงานและการ

สื่อสารกับคณาจารย์ในแต่ละส่วนงาน ท าให้เกิดความไม่เข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ TQF 

 ๒) คณาจารย์ท่ีด าเนินงานในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ TQF ยังขาดข้อมูล  ท าให้การ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เป็นไปได้อย่างล่าช้า 

 ๓) คณาจารย์ท่ีด าเนินงานในการพั ฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ TQF มีความไม่ชัดเจนใน
เรื่องของขั้นตอนและกระบวนการในการด าเนินงาน  

 ๔) การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ TQF มีขั้นตอนที่ค่อนข้างยากและละเอียดมาก 

 ๕) แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร รวมท้ังก าหนดเวลาในการด าเนินการไม่มีความ

ชัดเจน  

 ๖) ควรน าประเด็นเก่ียวกับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ TQF ไปซักถามบัณฑิตวิทยาลัย 

ในวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ ท่ีมีการเยี่ยมชื่นชมบัณฑิตวิทยาลัย 

 ๗) ท้ังนี้ควรมีการตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อด าเนินการสังเคราะห์ความรู้เก่ียวกับการพัฒนา

และปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ TQF และ /หรือ ด าเนินการจัดเสวนา และ / หรือ การประชุมแลกเปลี่ยน โดยเชิญวิทยากรจาก 
สกอ. หรือ บัณฑิตวิทยาลัย มาให้ความรู้และร่วมตอบข้อซักถาม  



 

 

๘ 

 ท่ีประชุมมีมติเสนออาจารย์โสฬส ศิริไสย์  อาจารย์จงดี โตอ้ิม อาจารย์ทัศนียา รัตนฤาทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศุภชัย นาทะพันธ์ และอาจารย์ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ด าเนินการในการก าหนดรูปแบบ และวิธีด าเนินการ และเสนอให้ที่ประชุม

พิจารณาต่อไป  

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

   ๔.๗ การรายงานการด าเนินงานของกรรมการฝ่ายต่างๆ  และการรายงานจากผู้แทนสภาคณาจารย์

ในคณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
 ๔.๗.๑ คณะท างานยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. .... 

  ประธานขอเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมสภาคณาจารย์คร้ังต่อไป 

  รองศาสตราจารย์อธิป ลิขิตลิลิต ประธานคณะท างานยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่า

ด้วยสภาคณาจารย์ พ .ศ. .... ชี้แจงว่า การเลื่อนเรื่องการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ .ศ. .... 

ออกไปบ่อยๆ จะท าให้ร่างข้อบังคับฯ เสร็จไม่ทัน ตามก าหนด  มีความเห็นว่า การแก้ไขข้อบังคับฯ เป็นเรื่อง ท่ีส าคัญ เพราะ

จะต้องด าเนินการให้เสร็จก่อน เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๘๔ ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. ๒๕๕๐ และในการประชุมคราวหน้า ขอให้สมาชิกน าร่างท่ีแก้ไขโดยคณะท างานยกร่างฯ มาด้วย ซึ่งได้ส่งให้ทางอีเมลแล้ว 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

      ๔.๗.๒ คณะท างานติดตามการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยมาตรฐานภาระงาน

วิชาการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาการ และการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน  
    อาจารย์ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ ประธาน คณะท างานติดตามการออกข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานวิชาการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาการ และ

การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน ชี้แจงว่า ตามท่ีได้ด าเนินการออกแบบสอบถามเรื่องปัญหา PA ผ่าน google ซึ่งได้รับค าตอบ
กลับมาจ านวน ๑,๓๓๑ คน สรุปผลการประเมินตามเอกสารประกอบการประชุม ทั้งนี้ได้มีการหารือในคณะท างานแล้ว มี

ข้อเสนอต่อท่ีประชุม ๒ แนวทาง ดังนี้ 
   ๑) จะท า PA ต่อไป แต่ต้องมีการประเมินทุก ๖ เดือนในแต่ละด้าน เช่น ด้านการเรียนการ

สอน การวิจัย การบริการ เพื่อเสนอให้ผู้บริหารปรับปรุงแก้ไข 
            หรือ ๒) จะชะลอเรื่อง PA ไว้ก่อน โดยรีบผลักดันเรื่องมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าให้ออกมาก่อน 
  และในวันนี้ได้มีการประชุมคณะท างานติดตามการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย

มาตรฐานภาระงานวิชาการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาการ และการจัดท าข้อตกลงการ

ปฏิบัติงาน ร่ วมกับคณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหาร    ส าหรับเรื่องเกณฑ์การค านวณภาระงานขั้นต่ าของบุคลากรสายวิชาการ 

ตามเอกสารประกอบการประชุม เป็นหลักการ เหตุผล และแนวทางท่ี ศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ วัฒนาภา รองอธิการบดีฝ่าย

ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ น าเสนอ ซึ่งท่ีประชุมคณะท างานฯ มีข้อคิดเห็น ดังนี้ 
   ๑) สมควรผลักดันให้มีการก าหนดเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ าโดยเร็ว 
   ๒) การก าหนดเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ าที่ด าเนินการในขณะนี้ เป็นการนับผลงานในเชิงปริมาณ 

ไม่ใช่เชิงคุณภาพ 
   ๓) ให้มีการท าประชาพิจารณ์ก่อนมีการน าไปใช้ 
  อาจารย์ภุชงค์ได้เสนอให้สมาชิกช่วยกันพิจารณาเอกสารของศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ วัฒนาภา 

โดยน ากลับไปศึกษา พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเ พิ่มเติม แล้วส่งข้อคิดเห็นไป ยังอาจารย์ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ ทาง

อีเมล เพื่อรวบรวมประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ น าเสนอ ต่อศาสตราจารยป์ระสิทธ์ิ  วัฒนาภา ต่อไป 

   ประธานให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ วัฒนาภา จะจัดเวทีชี้แจง เรื่องนี้ให้

ประชาคมได้รับทราบ ต่อจากนั้นจะน าเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ในส่วนของสภาคณาจารย์ขอให้ท าเรื่อง PA ต่อ ถ้าชะลออาจจะมี

ปัญหา และขอความร่วมมือจากสมาชิกศึกษาท าความเข้าใจ ตามเอกสารท่ี ศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ วัฒนาภา น าเสนอ ถ้าหากมี



 

 

๙ 

ปัญหา หรือข้อบกพร่อง ขอให้แจ้งอาจารย์ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ ทา งอีเมลเพื่อรวบรวมปัญหา และข้อเสนอแนะเสนอ 

ศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ วัฒนาภา ซึ่งประธานจะได้ประสานให้คณะท างานฯ และสมาชิกท่ีสนใจพบ ศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ 

วัฒนาภา เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าว 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

 ๔.๗.๓ กรรมการฝ่ายกิจการบริหาร และอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร  
 อาจารย์ภุชงค์  ลิขิตธนสมบัติ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบริหาร และ ผู้แทนสภาคณาจารย์

ในคณะอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร แจ้งว่า กรรมการฝ่ายกิจการบริหารได้มีการประชุมร่วมกับ

คณะท างานติดตาม การออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยมาตรฐานภาระงานวิชาการของข้าราชการและพนักงาน

มหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาการ และการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน  ในวันนี้ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. รายละเอียด

ตามระเบียบวาระท่ี ๔.๗.๒ 
                              ๔.๗.๔ กรรมการฝ่ายพัฒนาอาจารย์   
   รองศาสตราจารย์มยุน า ศรีสุภนันต์ ประธาน กรรมการฝ่ายพัฒนาอาจารย์แจ้งว่า 

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาอาจารย์ได้มีการประชุ มเพื่อจัดท าร่างระเบียบสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่ าด้วยอาจารย์

ตัวอย่างของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. .... และร่างกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่าง รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุม ส่วนท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมคือ ส่วนท่ีขีดเส้นใต้เท่านั้น นอกนั้นเป็นข้อความเดิมท้ังหมด 
   ท่ีประชุมได้พิจารณา ร่างระเบียบฯ แล้ว เห็นสมควรให้มีการ แก้ไขเฉพาะในข้อ ก . ความว่า 

เป็นคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยท าหน้าที่สอนไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี แก้ไขจาก ๑๐ ปี เป็น ๕ ปี 
   ส าหรับร่างกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่าง ได้มีการเพิ่มรายละเอียดในองค์ประกอบ ข้อ 
ก จริยธรรม และข้อ ค การอุทิศตนเพื่อส่วนรวม 
   เลขาธิการให้ความเห็นว่า ถ้ามีการเพิ่มรายละเอียด ก็ควรเพิ่มทุกข้อ คือ ข้อ ข ความสาม ารถ

ในการถ่ายทอดความรู้ และข้อ  ง ความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ  
   รองศาสตราจารย์มยุนา ศรีสุภนันต์ ชี้แจงว่า เหตุผลท่ีไม่เพิ่มรายละเอียดในข้อ ข นั้น เห็นว่า 

ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้มีหลายวิธี จึงขอเปิดกว้างไว้ ในส่วนของจริยธรรมและการอุทิศตน ฯ ท่ีเพิ่มรายละเอียดนั้น 

เพื่อต้องการความชัดเจน และง่ายในการด าเนินการคัดเลือก 
   เลขาธิการชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของจริยธรรมนั้น สภาคณาจารย์ เคยส่งแนวทางในการ

พิจารณาด้านจริยธรรม ซึ่งเป็นข้อมูลจาก ทบวงมหาวิทยาลัย และหนังสือธรรมนูญชีวิต พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตท่ีดีงาม  เพื่อใช้

ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่าง ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่านี้ โดยจะ ขอส่งข้อมูลดังกล่าว ให้ในภายหลังเพื่อใช้

ประกอบการพิจารณา 
   ประธานให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ถ้าจะขยายความ หรือเพิ่มรายละเอียด ในองค์ประกอบ ก็

สมควรขยายความท้ัง ๔ ข้อ เพื่อให้ได้รายละเอียดเพิ่มข้ึน 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย นาทะพันธ์ ตั้งข้อสังเกตว่า ควรจัดให้มีรางวัลอาจารย์ตัวอย่างทุกส่วน
งานส่วนงานละ ๑ คน ท้ังนีเ้พื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ ประธานให้ความเห็นว่า ระเบียบสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ว่า

ด้วยอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ไม่ได้ก าหนดจ านวนผู้ได้รับรางวัลฯ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละปีท่ีด าเนินการ  
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

๔.๗.๕ กรรมการฝ่ายวิชาการและอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการ  
           รองศาสตราจารย์วิไล หนุนภักดี  ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะอนุก รรมการพิจารณากลั่นกรอง

การขอต าแหน่งทางวิชาการ ลาประชุม 
๔.๗.๖ กรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา  และ กรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย  
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์  นินทจันทร์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้แทน

สภาคณาจารย์ในคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ลาประชุม 



 

 

๑๐ 

                              ๔.๗.๗ กรรมการฝ่ายสวัสดิการและกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย   
 อาจารย์ธัชพงศ์ งามอุโฆษ ประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และผู้แทนสภาคณาจารย์ใน

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งว่า ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ กรรมการฝ่ายสวัสดิการมีก าหนด จะ

จัดโรดโชว์เก่ียวกับสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของ พนักงานมหาวิทยาลัย ตามวิทยาเขตต่างๆ เช่น พญาไท ศิริราช ศาลายา 

และกาญจนบุรี โดยมีคุณปราณีต กลิ่นสังข์ เจ้าหน้าที่จากกองทรัพยากรบุคคลและทีมงาน  จะเป็นผู้ให้ข้อมูลเก่ียวกับสวัสดิการ

และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
๔.๗.๘ กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล  
          รองศาสตราจารย์วิสูตร  ฟองศิริไพบูล ย์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์ และ

ร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ชี้แจงว่า ได้เข้าประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ทุกคร้ัง 

ในการประชุมฯ ท่ีผ่านมามีประเด็น ดังนี้ 
  ๑) มีการเรียกพยานมาให้ข้อมูล การด าเนินงานของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล จะพิจารณาถึงกระบวนการว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูก ต้องตามเกณฑ์จะยก ค าร้องไป ขบวนการกับ 

content ต่างกัน ส่วน content จะไม่ดูรายละเอียดมากนัก 
  ๒) คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการพิจารณาร่าง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... รายละเอียดตามเอ กสารประกอบการ

ประชุม สืบเนื่องกรณีปัญหาการรับส่งข้อมูลทางอีเมล จึงมีการแก้ไขตามร่างข้อบังคับฯ ในข้อ ๑๗ และข้อ ๒๙ ซึ่งคณะกรรมการ

อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดลเห็นว่า การส่งเอกสารทางอีเมล อาจจะมีคนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของอีเมลเป็นคนส่งก็ได้ 

ร่างข้อบังคับฯ ฉบับดังกล่าว จะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยในไม่ช้านี้ หากสมาชิกมีข้อเสนอแนะก็สามารถเสนอ

ผ่านประธานสภาคณาจารย์ 
  รองศาสตราจารย์มยุนา ศรีสุภนันต์ ฝากข้อเสนอผ่านประธานดังนี้ ปัญหาการส่งเอกสารของ

ผู้บริหาร คือมีการส่งในวันสุดท้าย ท าให้ผู้ร้องหมดสิท ธิในการชี้แจง โต้แย้ง และหักล้าง  ดังนั้น ถ้าจะให้ส่งเป็น hard copy ต้อง
ให้ระยะเวลา ในการเปิดโอกาสให้ท้ัง ๒ ฝ่าย (ผู้ร้องและผู้ถูกร้อง ) ชี้แจงข้อมูลพร้อมส่งพยานหลักฐานได้อย่างเพียงพอและ

เต็มท่ี คือ อย่างน้อย ๗ วัน ตามกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ประธานให้ความเห็นว่า ถ้า สมาชิก มีประเด็นเพิ่มเติม นอกจากนี้ และ ต้องการ ให้ประธาน

น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ขอให้ส่งรายละเอียดให้ประธานทางอีเมล 
 ๓) การรับฟังพยานหลักฐานของผู้ร้องทุกข์กับผู้ถูกร้องท่ีเกิดความไม่เท่าเทียมกัน ซึ่ง กรณีนี้

ประธานขอให้น าไปพิจารณาในวาระของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ในการประชุมครั้งต่อไป 

เนื่องจากการพิจารณาในเรื่องนี้ต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก 
  รองศาสตราจารย์วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ ตั้งข้อสังเกตว่า การจัดระเบียบวาระการประชุม ควร

น าระเบียบวาระท่ีค้างจากการประชุมครั้งที่แล้วมาพิจารณาก่อน ถ้าไม่มีเรื่องค้างค่อยพิจารณาเรื่องสืบเนื่อง 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

๔.๗.๙ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
  อาจารย์ทัศนียา รัตนฤาทัย เลขานุการกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 

 

๔.๗.๑๐ กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน 
 ประธานแจ้งว่า มีเรื่องร้องเรียน ๑ เรื่อง เรื่องพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ได้รับความเป็นธรรม

จากการประเมิน ของผู้บังคับบัญชา  ซึ่งได้มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนไปแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ 

 

๔.๗.๑๑ กรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   



 

 

๑๑ 

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร เจริญสุข ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการจราจรและความ

ปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

เม่ือวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓  สรุปได้ดังนี้ 
          ๑) มีการสร้าง coverway จากหอพัก (บ้านลีลาวดี) ไปยังคาเฟทีเรีย 
          ๒) มีการปรับปรุงโครงการสวนสมุนไพร บนเนื้อท่ี ๑๗๑ ไร่ มีการออกแบบแล้ว เพื่อท า

เป็นศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์สมุนไพรเชิงประจักษ์ และศูนย์อนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน้ าระบบนิเวศน์ 
          ๓) มีการก่อสร้างทางออกบริเวณประตู ๑ 
๔.๗.๑๒ คณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ ศาลายา   

 อาจารย์นลิน อารียา ผู้แทน สภาคณาจารย์ในคณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ 

ศาลายา แจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ ศาลายา รายละเอียดตามเอกสาร ประกอบการ

ประชุม และขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า หลังจากวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓ ไม่สามารถใช้ประตู ทางเข้าอาคารชุดพักอาศัยได้ จะต้อง

ใช้ประตู ๓ เพื่อเข้า-ออก แทน 
 

๔.๗.๑๓ กรรมการมาตรฐานร้านค้าและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการมาตรฐาน

ร้านค้าและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สรุปสาระส าคัญจากการประชุม คณะกรรมการฯ  ดังนี้ การประชุมคร้ังท่ี  

๒/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ส่วนใหญ่เป็นการติดตามการด าเนินงานท่ัวไปของโรงอาหารกลางให้สะอาดเรียบร้อย 

ซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีช ารุดเสียหาย ดูแลเรื่องขยะขวดน้ าพลาสติก อนุมัติให้จัดซื้อภาชนะส่วนกลางเพิ่มเติมทดแทนส่วนท่ีสูญหาย 

จัดอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการรายใหม่ในโรงอาหารกลาง ทั้งนี้ ผู้แทนสภาคณาจารย์ ได้เสนอให้คณะกรรมการ

ฯ พิจารณาในประเด็นประเภทของอาหารท่ีจัดจ าหน่ายแ ก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ควรให้มีความครบถ้วน

สมบูรณ์ในด้านโภชนาการด้วย คณะกรรมการฯ เห็นด้วยในประเด็นนี้ และให้ใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวส าหรับการพิจารณาเพื่อท า

สัญญากับร้านค้าครั้งต่อไป ซึ่งร้านค้าปัจจุบันส่วนใหญ่จะหมดสัญญาในเดือน ตุลาคม ๒๕๕๓ 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่นๆ   
   ๕.๑ ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์ คร้ังต่อไป   

 ท่ีประชุมได้ก าหนดประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ วันอังคารท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

(วันพุธท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ตรงกับวันฉัตรมงคล ) เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๓๐ ชั้น ๕ อาคารส านักงาน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น. 
 
 

         
 นางสาวสุจิรา  สอนสม   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประณมพร จ๋วงพานิช 

                                ผู้จดรายงานการประชุม             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


